

= ตำแหน่งผู้ชนะเลิศสาขาเฟอร์นิเจอร์ ของ RECO Young Designer Competition 2011 เวทีสานฝันนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น น่าจะช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าอนาคตของดีไซน์เนอร์หน้าใหม่คนนี้ต้องสดใสแน่ๆ

คุณอิว - ปริยาฉัตร ชุมสาย ณ อยุธยา ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์มาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อไม่สามารถสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตั้งใจได้ เธอก็ยินดีเรียนการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองด้วยการเรียนปริญญาโทด้าน Information System จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่หลังจากทำงานตามวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาได้ระยะหนึ่ง เธอจึงตัดสินใจทำตามความฝันของตัวเองด้วยการเรียนออกแบบตกแต่งภายใน และออกแบบเฟอร์นิเจอร์กับ CIDI สถาบันซึ่งเปิดโอกาสให้เธอใช้ไอเดียสร้างสรรค์งานดีไซน์ชื่อ GEM ส่งเข้าประกวดเวที RECO Young Designer Competition 2011 เป็นครั้งแรก และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศสาขาเฟอร์นิเจอร์มาได้ในที่สุด

"รู้สึกกว่าตัวเองโซคดีที่เรียนทางด้าน การตลาดมาก่อน เพราะมันทำให้เรามองภาพกว้าง ถ้าจะออกแบบอะไรก็ต้องคิดถึงภาพโดยรวมก่อน ว่าสินค้าที่ทำออกมาสามารถขายได้ใหม่ ผู้บริโภค การตลาด กระแสโลกหรือเทรนด์ปัจจุบันจะเป็นอย่างไร พอทาง RECO ซึ่งเป็นเวทีประกวดที่เน้นเรื่อง Reduce (การลดใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) และ Eco (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ให้โจทย์เป็น Living Space ก็คิดถึงส่วนที่เราชอบใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด นั่นคือ ห้องนั่งเล่น เลยทำโซฟาขนาดใหญ่และใช้ขวดน้ำพลาสติกที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ซึ่งบริษัทอินโดรามาที่เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET ตั้งเป็นโจทย์ไว้ โดยนำมาใช้ให้ได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เน้นโครงสร้างงานดีไซน์เรียบง่าย ที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนรูปทรงได้สะดวก เพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตปัจจุบันที่มีพื้นที่อาศัยไม่มากนัก"

โซฟานาม GEM ของคุณอิว สะท้อนงานดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำไปย่อยสลายได้ในอนาคต โดยมีหลักและขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เพราะเธอต้องการให้งานดีไซน์ชิ้นนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้คนทั่วไปอยากสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นจะหมายถึงการช่วยลดขยะให้กับโลกของเราในทางอ้อมด้วย ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.indoramaventures.com

๑

ปริยาฉัตร ชุมสาย ณ อยุธยา ดีไซเนอร์หน้าใหม่อนาคตไกล